
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 321  �  304. mál.

Fyrirspurn
til dómsmálaráðherra um könnun á sakaferli erlends vinnuafls.

Frá Magnúsi Þór Hafsteinssyni.

Kanna yfirvöld að einhverju leyti hugsanlegan sakaferil fólks sem komið hefur hingað til
lands frá ýmsum Evrópulöndum eftir að lög um frjálst flæði vinnuafls tóku gildi 1. maí sl.?
Ef svo er, hvernig er þetta gert?


